

11. รายการระหว่างกัน

11.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2555 และสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1 คุณจิตติพร จันทรัช	- เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 1,967,490 หุ้น และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน ถือหุ้นจำนวน 350,000 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 16.55 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
2 คุณวาสนา จันทรัช	- เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 2,542,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.16 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
3 คุณวัฒนา จันทรัช	- เป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 2,867,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.48 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
4 คุณสร้อยเพชร จันทรัช	- เป็นกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 3,754,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.82 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
5 บริษัท มิสทิก เอเชีย จำกัด (“มิสทิก เอเชีย”)	- มิสทิก เอเชีย เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 0.10 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มสุขภาพ - เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก พญ.ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัชชนะ ซึ่งเป็นภรรยาของนายจิตติพร จันทรัช เป็นกรรมการและถือหุ้นใน มิสทิก เอเชีย จำนวน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของมิสทิก เอเชีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
6 บริษัท เมกาโลดอน จำกัด (“เมกาโลดอน”)	- เมกาโลดอน เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 0.10 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจจัดเก็บรวบรวม จัดทำข้อมูล - เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากนายจิตติพร จันทรัช เป็นกรรมการ และถือหุ้นในเมกาโลดอน จำนวน 8,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของทุนชำระแล้วของเมกาโลดอน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
	<ul style="list-style-type: none"> - เมกาโลดอนจดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
<p>7 บริษัท ไรต้าฟู้ดแพคทอรี่ (1989) จำกัด ("ไรต้าฟู้ด")</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไรต้าฟู้ดแพคทอรี่ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2532 ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 280 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง - เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากนายสิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ไรต้าฟู้ด เป็นบิดาของ พญ.ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ ซึ่งเป็นภรรยาของนายจิตติพร จันทรัช ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
<p>8 บริษัท แวนด้าพีร์เสิร์ฟฟู้ด จำกัด ("แวนด้าพีร์เสิร์ฟฟู้ด")</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แวนด้าพีร์เสิร์ฟฟู้ด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 70.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตผลไม้อบแห้งส่งออก - เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากนายสิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate shareholder) ของ แวนด้าพีร์เสิร์ฟฟู้ด เป็นบิดาของ พญ.ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ ซึ่งเป็นภรรยาของนายจิตติพร จันทรัช ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			2555 (ล้านบาท)	งวด 9 เดือน ปี 2556 (ล้านบาท)	
คุณวาสนา จันทรัช	เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท	<p>1. บริษัทขายที่ดินและเรือนรับรองลูกค้าให้แก่กรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขาย ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - เงินรับล่วงหน้า <p>บริษัทขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโฉนดเลขที่ 115877 115878 115879 และ 115880 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รวม 4 แปลง พื้นที่รวม 52 ไร่ 20 ตารางวา ให้แก่คุณวาสนา จันทรัช ในมูลค่ารวม 14.97 ลบ.</p> <p>บริษัทซื้อที่ดินผืนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2546 ในราคา 440.52 บาท/ตร.วา โดยมีการก่อสร้างอาคารโรงคองพริก ที่พักพนักงาน ห้องเก็บของงานแสดงสินค้า และเรือนรับรองเพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าที่ผ่านมาบริษัทมิได้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวอย่างเต็มที่ ดังนั้นเพื่อแยกทรัพย์สินที่มีได้ใช้งานออกจากงบการเงินเพื่อให้บริการเงินสะท้อนภาพสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 บริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในราคา 9.17 ล้านบาท และสิ่งปลูกสร้าง 1.65 ล้านบาท รวม 10.82 ล้านบาทให้แก่คุณวาสนา จันทรัช ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ กรรมการได้จ่ายเงินมัดจำค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนเป็นจำนวน 9.17 ล้านบาทให้แก่บริษัท ในเดือนตุลาคม 2555 และ ณ วันสิ้นปี 2555 สินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีรวม 10.79 ล้านบาท และบริษัทยังมิได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กรรมการ</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มราคาจำหน่ายของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าว</p>	10.79	14.97	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้</p> <p>การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการแยกทรัพย์สินที่มีได้ใช้งานออกจากงบการเงินของบริษัท เพื่อให้บริการเงินของบริษัทสะท้อนภาพสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างแท้จริง ประกอบกับการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชีมิได้ก่อให้เกิดผลขาดทุนอันเป็นการทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด</p> <p>นอกจากนี้รายการดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ยังเป็นบริษัทจำกัด จึงมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจำนวนน้อยรายซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผลกระทบต่อดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งการทำรายการดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างบริษัทจึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และในอนาคตจะไม่เกิดรายการดังกล่าวแล้ว</p> <p>อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการกำชับว่าในอนาคตหากมีการทำรายการในลักษณะดังกล่าว บริษัทจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทอย่างเคร่งครัด</p>

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			2555 (ล้านบาท)	งวด 9 เดือน ปี 2556 (ล้านบาท)	
		<p>เป็น 31.50 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับราคาประเมินที่ดินจากผู้ประเมินราคาอิสระเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เท่ากับ 26 ลบ. หรือ 1,250 บาท/ตร.วา และมูลค่าสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงที่ดินเท่ากับ 5.50 ลบ. รวม 31.50 ล้านบาท ราคาประเมินราชการเฉพาะที่ดิน 4 แปลงรวมเท่ากับ 6.36 ล้านบาท ต่อมาการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการได้มีมติให้ยกเลิกมติการเพิ่มราคาจำหน่ายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 และมีมติอนุมัติให้ขายสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 1 รายการ รวมเป็นราคาจำหน่ายทั้งสิ้น 14.97 ล้านบาท ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 กรรมการได้จ่ายเงินมัดจำเพิ่มเติมอีก 1.65 ล้านบาท รวมเป็นเงินมัดจำรับล่วงหน้าจากกรรมการทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวน 10.82 ล้านบาท</p> <p>ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัทได้รับชำระเงินค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เหลือจากกรรมการและดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว</p>			
		<p>2. บริษัทขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่นให้แก่กรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น <ul style="list-style-type: none"> ● บ้านพักสวัสดิการพนักงาน ห้องฟิตเนส สระว่ายน้ำ ● สินทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ - ลูกหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น <p>บริษัทขายเฉพาะบ้านพักสวัสดิการ (ไม่รวมที่ดิน)ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 41628 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ</p>	<p>11.18</p> <p>7.21</p> <p>3.97</p> <p>11.18</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p><u>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการแยกทรัพย์สินของบริษัทและกรรมการให้ชัดเจน เพื่อให้งบการเงินของบริษัทสะท้อนภาพสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างแท้จริง ประกอบกับการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชีมิได้ก่อให้เกิดผลขาดทุนอันเป็นการทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้รายการดังกล่าว</p>

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			2555 (ล้านบาท)	งวด 9 เดือน ปี 2556 (ล้านบาท)	
		<p>วาสนา จันทรัช และสินทรัพย์อื่นๆ ให้แก่คุณวาสนา จันทรัช ในมูลค่ารวม 11.18 ล้านบาท ตามสัญญาซื้อขายลงวันที่ 30 ธันวาคม 2555</p> <p>ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะแบ่งแยกทรัพย์สินของบริษัทและกรรมการให้ชัดเจน โดยบริษัทขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ตั้งอยู่บนที่ดินของกรรมการในจังหวัดชลบุรีให้กับกรรมการในราคามูลค่าตามบัญชีรวม 11.18 ล้านบาทในเดือนธันวาคม 2555 ได้แก่</p> <p>1) บ้านพักสวัสดิการพนักงาน ห้องฟิตเนส สระว่ายน้ำ : ในปี 2553 บริษัทมีสวัสดิการให้แก่กรรมการโดยการสร้างบ้านพักบนที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกรรมการโดยไม่คิดค่าเช่าในจังหวัดชลบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการเวลาเดินทางมาประชุมหรือติดต่อกิจธุระอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 7.21 ล้านบาท ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในเดือนเมษายน 2556 เท่ากับ 7.70 ล้านบาท</p> <p>2) เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 3.97 ล้านบาท</p> <p>ทั้งนี้ กรรมการได้จ่ายชำระค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่นข้างต้นเรียบร้อยแล้วทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556</p>			<p>เกิดขึ้นในขณะที่ยังเป็นบริษัทจำกัด จึงมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจำนวนน้อยรายซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผลกระทบดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งการทำรายการดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างบริษัทจึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและในอนาคตจะไม่เกิดรายการดังกล่าวแล้ว</p> <p>อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการกำชับว่าในอนาคตหากมีการทำรายการในลักษณะดังกล่าว บริษัทจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทอย่างเคร่งครัด</p>
		<p>3. เจ้าหนี้อื่น – บุคคลหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>คุณวาสนา จันทรัช กรรมการบริษัทได้ตรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจแทนบริษัทไปก่อน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่พักในระหว่างที่ไปพบลูกค้าที่ต่างประเทศ ค่าจ้างทำวีดีโอส่งเสริมการขาย เป็นต้น โดย ณ วันสิ้นงวดบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจ่ายเงินที่ตรองจ่าย</p>	1.18	0.40	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้</p> <p>การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่กรรมการตรองจ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท</p>

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			2555 (ล้านบาท)	งวด 9 เดือน ปี 2556 (ล้านบาท)	
		ดังกล่าว จึงทำให้มียอดคงค้าง อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่กรรมการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2556			
		<p>4. ลูกหนี้อื่น - ค่าสาธารณูปโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้อื่น-ต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลง)ระหว่างงวด ลูกหนี้อื่น-ปลายงวด <p>เดิมบริษัทให้สวัสดิการแก่กรรมการโดยการจ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคสำหรับที่พักส่วนตัวของกรรมการ ต่อมาเมื่อบริษัทมีแผนที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้ยกเลิกการให้สวัสดิการดังกล่าวแก่กรรมการ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 แต่เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการยกเลิกการจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกรรมการซึ่งตัดผ่านบัญชีของบริษัทโดยอัตโนมัติ จึงทำให้บริษัทยังคงมีการชำระค่าสาธารณูปโภคดังกล่าวให้แก่กรรมการอยู่ บริษัทจึงตั้งกรรมการเป็นลูกหนี้อื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการยกเลิกการจ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคโดยการตัดบัญชีอัตโนมัติแล้วในเดือน พฤษภาคม 2556 และกรรมการได้จ่ายชำระยอดคงค้างที่มีกับบริษัทแล้วในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2556 ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงจะไม่เกิดขึ้นอีก</p>	0.00	0.010	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้</p> <p>การทำรายการดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทดำเนินการยกเลิกการจ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคโดยตัดผ่านบัญชีอัตโนมัติของกรรมการล่าช้า จึงทำให้มียอดคงค้างค่าสาธารณูปโภคกับบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการได้จ่ายชำระยอดคงค้างที่มีกับบริษัทเรียบร้อยแล้วทั้งจำนวนในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้กำชับให้ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดรายการดังกล่าวขึ้นอีก</p>
คุณวาสนา จันทวี และคุณสร้อยเพชร จันทวี	เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท	<p>5. ลูกหนี้อื่น – ค่าบัตรเครดิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้อื่น-ต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลง)ระหว่างงวด ลูกหนี้อื่น-ปลายงวด <p>เนื่องจากกรรมการมีภาระกิจและต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง</p>	0.19	1.03	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้</p> <p>การทำรายการไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวได้รับการหักทวงจากผู้บริหารภายในบริษัทและยกเลิกการทำรายการ รวมถึงการจ่ายชำระคืนกับบริษัทแล้วทั้งจำนวน คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้กำชับให้ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดรายการ</p>

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			2555 (ล้านบาท)	งวด 9 เดือน ปี 2556 (ล้านบาท)	
		จึงฝากให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทช่วยดูแลในเรื่องการจ่ายบัตรเครดิตส่วนตัวไปก่อน แล้วจึงจ่ายคืนให้กับบริษัทภายหลัง เนื่องจากเข้าใจว่าบริษัทไม่ได้รับเสียหาย ประการใดในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2555 ต่อมาผู้บริหารในบริษัทได้มีการ ทักท้วงว่าการทำดังกล่าวไม่เหมาะสม บริษัทจึงยกเลิกการจ่ายบัตรเครดิต ส่วนตัวให้กับกรรมการไปก่อนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป และ กรรมการได้จ่ายชำระคืนบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้วทั้งจำนวนในเดือนมีนาคม 2556			ดังกล่าวขึ้นอีก
มิสทิก เอเชีย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก พญ.ศิริวรรณ ซึ่งเป็น ภรรยาของนายจิตติพร จันทรัช เป็นกรรมการและถือหุ้นใน มิสทิก เอเชีย จำนวน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของทุน ชำระแล้วของมิสทิก เอเชีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556	<p>6. ขายสินค้าและรับจ้างผลิตให้แก่ มิสทิก เอเชีย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้าและรับจ้างผลิต - ลูกหนี้การค้า <p>ลักษณะรายการระหว่างบริษัทกับมิสทิกเอเชียแบ่งได้ 3 รายการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้ากลุ่ม Exotic ของบริษัท ให้แก่มิสทิกเอเชีย เพื่อนำไปจำหน่ายต่อตามห้างสรรพสินค้าในประเทศ 2) บริษัทผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า Aloe Vista ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ พญ.ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ เพื่อจำหน่ายให้แก่มิสทิกเอเชีย และ มิสทิกเอเชียนำไปจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าในประเทศ ทั้งนี้ รายการที่ 1) และ 2) จำหน่ายในราคาพิเศษซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด 3) บริษัทมีการผลิตและส่งออกสินค้าภายใต้ตราสินค้า Aloe Vista ให้แก่ ลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศ โดยพญ.ศิริวรรณไม่มีการคิดมูลค่าสู่ตร การผลิต <p>ราคาจำหน่ายสินค้าให้กับมิสทิก เอเชีย เป็นราคาสุทธิจากประโยชน์ที่ บริษัทได้รับจากประหยัดค่าใช้จ่ายหากบริษัททำการตลาดในประเทศเองหรือ ประหยัดค่านำสูตรของลูกค้ามาใช้ในการผลิต จึงทำให้ราคาจำหน่ายต่ำกว่าราคา</p>	1.20 0.70	0.82 0.35	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้</p> <p>การทำรายการที่ 1 มีความจำเป็นเนื่องจาก บริษัทมีวัตถุประสงค์ประสงค์ประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทใน ประเทศ โดยพิจารณาแล้วไม่คุ้มหากบริษัทจะ ดำเนินการจำหน่ายเอง อีกทั้งยังเป็นการลดภาระในการ บริหารงานขายในประเทศ บริษัทจึงจำหน่ายในราคา พิเศษซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด</p> <p>การทำรายการที่ 2 จำหน่ายในราคาส่วนลด พิเศษเนื่องจากบริษัทสามารถนำสินค้า Aloe Vista ตาม รายการที่ 3 ไปผลิตและจำหน่ายต่างประเทศได้โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายสู่ตรการผลิต</p> <p>ทั้งนี้ การกำหนดราคาซื้อขายระหว่างกันกับ มิสทิก เอเชีย ไม่มีความชัดเจน คณะกรรมการ ตรวจสอบจึงเห็นด้วยกับแนวทางแก้ไขที่ฝ่ายบริหาร เสนอ ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ได้ โดยราคาซื้อสิทธิ์ค่าแรกเข้าจากมิสทิก</p>

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			2555 (ล้านบาท)	งวด 9 เดือน ปี 2556 (ล้านบาท)	
		ตลาด และการคิดราคาจำหน่ายระหว่างกันที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับบุคคลภายนอกได้อย่างชัดเจน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ <u>แนวทางแก้ไขของบริษัทภายหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2556</u> ผู้บริหารของบริษัทจึงมีนโยบายให้ยกเลิกการทำรายการกับมิสทิกเอเชียตามข้อ 1 และ ข้อ 3 ข้างต้น โดยบริษัทจะดำเนินการขายฝากสินค้ากับห้างสรรพสินค้าโดยตรง ซึ่งบริษัทได้ตกลงเจรจาขอซื้อสิทธิ์ค่าแรกเข้า Stock Keeping Unit (ค่าแรกเข้า) ในราคา 1.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกว่าหากบริษัทเข้าไปดำเนินการติดต่อทำรายการใหม่กับห้างโดยตรงซึ่งอยู่ประมาณ 2.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการซื้อค่าแรกเข้าจากมิสทิกเอเชียเรียบร้อยแล้วในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2556 ดังนั้น ภายหลังจากเดือนตุลาคม 2556 บริษัทจะไม่มีรายการค้าตามข้อ 1 และ ข้อ 3 กับมิสทิกเอเชียเกิดขึ้นอีก แต่จะยังคงมีรายการค้าตามข้อ 2 ต่อไป โดยบริษัทจะผลิตและจำหน่ายในราคาที่ยังคงได้กับลูกค้ารายอื่นของบริษัท			ต่ำกว่าการที่บริษัทดำเนินการติดต่อห้างเองโดยตรง จึงเป็นราคาที่เหมาะสม
เมกาโลดอน	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากนายจิตติพร จันทรวิช เป็นกรรมการ และถือหุ้นในเมกาโลดอน จำนวน 8,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของทุนชำระแล้วของเมกาโลดอน	7. ค่ารับบริการ - ค่ารับบริการประสานงานและจัดทำเอกสารเพื่อการส่งออก และประสานงานทวงถามการชำระเงินจากลูกค้า เมกาโลดอน เป็นบริษัทที่นายจิตติพร ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้อดีตพนักงานของบริษัทจำนวน 5 คนที่ทยอยลาออกจากบริษัทในปี 2554 ซึ่งมีหน้าที่จัดทำเอกสารเพื่อการส่งออกและประสานงานทวงถามการชำระเงินจากลูกค้าในขณะที่ทำงานอยู่ที่บริษัท ให้ยังคงทำหน้าที่ดังกล่าวให้แก่บริษัทไปก่อนในระหว่างที่บริษัทอยู่ระหว่างการจัดหาพนักงานใหม่มาทำหน้าที่แทนกลุ่มพนักงานดังกล่าว โดยมีการทำสัญญาว่าจ้างเป็นรายปี โดยปี 2554 ทำสัญญาว่าจ้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2554 ในอัตราเดือนละ 140,000 บาท และปี 2555 กำหนด	1.65	-	<u>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการที่เกิดขึ้นชั่วคราว เนื่องจากในระหว่างนั้นบริษัทยังไม่สามารถหาพนักงานใหม่ที่มีความชำนาญในการจัดทำเอกสารเพื่อการส่งออกและประสานงานทวงถามการชำระเงินจากลูกค้าเพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออกไป บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องว่าจ้างเมกาโลดอนเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวไปก่อนระยะหนึ่งจนกว่าจะหาพนักงานใหม่ได้รวมถึงสอนงานให้กับพนักงานใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			2555 (ล้านบาท)	งวด 9 เดือน ปี 2556 (ล้านบาท)	
		อัตราค่าบริการเดือนละ 140,000 บาท เท่ากับปี 2554 แต่ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2555 เมกาโลดอนขอปรับค่าบริการเพิ่มขึ้นตามภาวะค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นโดยมีสัญญาแนบท้ายปรับขึ้นอัตราค่าบริการเป็นเดือนละ 200,000 บาท หรือเท่ากับประมาณ 40,000 บาท/คน/เดือน ซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้ด้วยเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานในฝ่ายต่างประเทศของบริษัท ซึ่งประมาณ 40,000-45,000 บาท/คน/เดือน ต่อมาบริษัทสามารถจัดหาบุคคลากรมาทำหน้าที่ทดแทนพนักงานกลุ่มดังกล่าวได้แล้ว บริษัทจึงไม่ได้มีการต่อสัญญาบริการดังกล่าวและนายจิตติพรได้แจ้งปิดบริษัทดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม ปี 2555			โดยมีการกำหนดค่าบริการที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอัตราเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานในฝ่ายต่างประเทศของบริษัทที่ทำหน้าที่งานเช่นเดียวกัน
ไวด้าฟู้ด	นายสิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ เป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของไวด้าฟู้ด ซึ่งเป็นบิดาของคู่สมรสของนายจิตติพร จันทรัช ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท	8. บริษัทซื้อวัตถุดิบจากไวด้าฟู้ดแพคทอรี่ - ต้นทุนวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้า บริษัทซื้อเนื้อวัวหางจรเข้ เนื้อสับปะรด เนื้อวัวหางจรเข้ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับผู้ประกอบการรายอื่น	0.57 -	0.69 0.08	<u>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการซื้อวัตถุดิบข้างต้น จากไวด้าฟู้ด ถือเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีการกำหนดราคาซื้อขายที่เป็นธรรม และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
แวนด้าพีร์เสิร์ฟฟู้ด	นายสิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ เป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของแวนด้าพีร์เสิร์ฟฟู้ด ซึ่งเป็นบิดาของคู่สมรสของนายจิตติพร จันทรัช ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท	9. บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก แวนด้าพีร์เสิร์ฟฟู้ด - ต้นทุนวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้า บริษัทซื้อผลไม้อบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับผู้ประกอบการรายอื่น	- -	0.07 -	<u>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการซื้อวัตถุดิบข้างต้น จาก แวนด้าพีร์เสิร์ฟฟู้ด ถือเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีการกำหนดราคาซื้อขายที่เป็นธรรม และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			2555 (ล้านบาท)	งวด 9 เดือน ปี 2556 (ล้านบาท)	
คุณวัฒนา จันทrix คุณจิตติพร จันทrix	เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท	<p>10. เจ้าหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุณวัฒนา จันทrix - คุณจิตติพร จันทrix <p>กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจแทนบริษัทไปก่อน เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปงานแสดงสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามนโยบายสวัสดิการพนักงาน โดย ณ วันสิ้นงวดไตรมาสที่ 3/2556 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจ่ายคืนเงินทดรองจ่ายดังกล่าว จึงทำให้มียอดคงค้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจ่ายคืนเงินทดรองจ่ายดังกล่าวให้แก่กรรมการเรียบร้อยแล้วในเดือนตุลาคม 2556</p>	- - -	0.08 - 0.07	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้ การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่กรรมการทดรองจ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
คุณจิตติพร จันทrix และคุณวาสนา จันทrix	คุณ จิตติพร จันทrix เป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นในบริษัท คุณ วาสนา จันทrix เป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นในบริษัท	<p>11. ค่าประกันสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะให้แก่บริษัท</p> <p>บริษัทมีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สำหรับผู้บริหารจำนวน 4 คัน กับบริษัทลิสซิง 3 แห่ง ในระหว่างปี 2552-2555 ซึ่งสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3-4 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2556 จำนวน 3 คัน และปี 2558 จำนวน 1 คัน โดยมีคุณจิตติพรและคุณวาสนาค่าประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เป็นวงเงินรวม 13.98 ล้านบาท โดยมียอดค่าเช่าที่จะต้องชำระคงเหลือ 3.87 ล้านบาท และ 1.56 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556</p> <p>ทั้งนี้ การค่าประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์โดยกรรมการของบริษัทข้างต้น กรรมการไม่ได้คิดค่าตอบแทนการค่าประกันจากบริษัทแต่อย่างใด</p>	13.98	10.62	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้ รายการค่าประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยการค่าประกันเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทลิสซิงกำหนด โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการเช่าค่าประกันดังกล่าวแต่อย่างใด

11.2 ความจำเป็นและความสะดวกสมผลของรายการระหว่างกัน

ในช่วงปี 2553 – งวด 9 เดือนแรกปี 2556 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการ โดยแบ่งการทำรายการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต การว่าจ้างเมกาโลดอนจัดทำเอกสารส่งออก การค้าประกันสัญญาเช่าซื้อขายพานหะ เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เป็นรายการค้าปกติ การกำหนดราคาสามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันและไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด ยกเว้นรายการที่บริษัทรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้ตราหือของลูกค้า และการจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ให้กับมิสทิด ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทมีการขายให้ในราคาที่มีส่วนลดพิเศษ เนื่องจากบริษัทพิจารณาเห็นว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนในการทำตลาดภายในประเทศ และลดความยุ่งยากในการบริหารงานภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะขจัดปัญหาความไม่ชัดเจนดังกล่าว โดยบริษัทยกเลิกการจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ให้กับมิสทิด และบริษัทหันมาดำเนินการจำหน่ายภายในประเทศเอง ส่วนการรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้ตราหือของมิสทิดจะมีการกำหนดราคาขายสินค้าระหว่างกันในราคาและเงื่อนไขตามปกติที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 11.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัท)

รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การทำรายการระหว่างกันที่เกิดจากวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น การขายที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสินทรัพย์อื่นให้แก่กรรมการเพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างบริษัทและกรรมการให้ชัดเจน ซึ่งจำหน่ายในราคามูลค่าตามบัญชีซึ่งได้สะท้อนการทำรายการดังกล่าวในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว รายการตัดบัญชีบริษัทอัตโนมัติเพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้แก่กรรมการซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกการตัดบัญชีดังกล่าวแล้วและกรรมการได้ชำระค่าสาธารณูปโภคค้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้รายการในกลุ่มนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทางธุรกิจจึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นอีก

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท (ดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ในตาราง 11.1)

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาโดยกรรมการบริษัท ซึ่งในขณะนั้นบริษัทยังไม่มีกำหนดข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันเนื่องจากบริษัทยังมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด และภายหลังจากบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การอนุมัติรายการระหว่างกันได้มีการคณะกรรมการตรวจสอบร่วมในการพิจารณาด้วย โดยการพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกันได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันโดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

11.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ เป็นต้น โดยการทำรายการดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สิน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการ

ที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท